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ม.วลัยลักษณ์เตรียมแผนเปิด“ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศกัญชาไทย” ดึงศักยภาพ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยรองรับการค้นคว้าวิจัยกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์
มีนโยบายในการประกาศจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศกัญชาไทย” อย่างเป็นทางการ
เพื่อรองรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนากัญชาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและอ้างอิงได้
ด้วยศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ทำให้สามารถดูแลเรื่องการผลิต การปลูก
และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ของกัญชาไทยได้อย่างครบวงจร โดยคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หรือการสกัดสารสำคัญต่างๆที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ของกัญชา
โดยคณาจารย์และทีมนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
การนำสารสกัดมาผลิตยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์หรือการนำยาไปทดลองใช้โดยสำนักวิชาแ
พทยศาสตร์ เป็นต้น

 ทั้งหมดนี้คือความพร้อมของกระบวนการค้นคว้าวิจัย
ไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรที่มหาวิทยาลัยจะสามารถทำได้
อีกทั้งด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ ทำให้มีความพร้อมด้านพื้นที่ทดลองปลูก
เพื่อศึกษาลักษณะสายพันธุ์



การเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือการศึกษาระยะการเติบโตและทุกส่วนของต้นกัญชากับคุณสมบัติในการรักษาโรค
ซึ่งการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศกัญชาไทย ม.วลัยลักษณ์ เน้นย้ำว่าจะดำเนินการเพื่อการค้นคว้าวิจัย
มิใช่เพื่อการค้า โดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้
ม.วลัยลักษณ์มีห้องปฏิบัติที่ทันสมัยเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการวิจัยที่หลากหลายและเตรียมจัดตั้งสำนักงานศู
นย์วิจัยความเป็นเลิศ
เพื่อให้มั่นใจว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยจะมีอุปกรณ์เครื่องมือในการศึกษาวิจัยที่ไม่ด้อยไปกว่าสถาบันวิจัยใดในโลก
และ
ม.วลัยลักษณ์มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้การดำเนินงานตาม
กฎหมายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการวิจัยที่ได้จากสถาบันแห่งนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในอนาคต

 


